

พระราชดำรัส^(๑)

พระราชทานแก่คณะรัฐมนตรีในโอกาสเข้า ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่^(๒)

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๑๙

การที่คณะรัฐมนตรีได้มาปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่นั้น เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีความหมายว่าแต่ละท่านได้ตั้งจิตอธิษฐาน และได้ตั้งปณิธาน ที่จะปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญโดยเปล่งกายวาจาออกมา ความจริงแต่ละคนที่เข้ามารับหน้าที่ที่สำคัญเช่นนี้ก็เชื่อได้ว่าได้ตั้งใจเอาไว้อย่างเต็มที่ในการทำงานตามที่มีโอกาสที่ได้ทำ และโอกาสนี้คือหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีแต่ละท่านก็ย่อมทราบดีว่ามีความสำคัญเพียงไร สำหรับประเทศชาติ คณะรัฐบาลคือส่วนบริหารของทั้งประเทศ ความ เป็นไปของประเทศ ความมั่นคงของประเทศ ความสุขความสบาย ความก้าวหน้าของ ประชาชนก็ขึ้นอยู่กับที่คณะรัฐบาลจะปฏิบัติดีชอบ ด้วยความเฉลียวฉลาด ด้วยความตั้งใจ แน่วแน่

ฉะนั้น เชื่อได้ว่า คำปฏิญาณทั้งหมดท่านได้จำไว้ในใจหมดแล้ว ก็ขอให้รักษาไว้เพื่อที่จะให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะท่านต่างก็ทราบว่าเวลานี้มีสภาพ หรือสถานการณ์ทั่วโลกที่ไม่ค่อยจะน่าชื่นชมนัก แม้จะเป็นสิ่งธรรมดาว่า โลกก็ต้องมีความ วุ่นวายเป็นครั้งคราวอย่างเช่นที่ดำรงอยู่เสมอ เวลานี้เป็นเวลาที่ว่าวุ่นวายย่อมทำให้ประเทศไทย ได้รับผลแห่งความวุ่นวายนั้นด้วย ฉะนั้นการที่คณะรัฐบาลนี้เข้ารับหน้าที่ก็เป็นเวลาที่ลำบาก แต่ทุกคนก็หวัง ทุกคนทุกอาชีพประชาชนทั้งประเทศเขาหวังว่า รัฐบาลนี้จะฟันฝ่าอุปสรรคด้วยความแข็งแรง เข้มแข็ง ด้วยวิชาการและด้วยความคิดที่ตั้งใจบริสุทธิ์ผุดผ่อง เพื่อให้ประเทศไทยผ่านอุปสรรคและความลำบากทั้งหลายตามที่ประเทศไทยได้ผ่านมาแล้ว ก็ขอให้ท่านระลึกว่าประเทศไทยได้สามารถตั้งอยู่มาเป็นเวลาช้านาน มีเอกภาพและมีความ สมบูรณ์เป็นชาติที่แข็งแกร่งมาเป็นเวลานาน ไม่ใช่ชาติใหม่ ๆ ไม่ใช่ว่าเราตั้งขึ้นมาอย่างผิด

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ เข้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับปฏิบัติหน้าที่

หรืออย่างที่มาปะติดปะต่อ ชาติไทยเรามีบุคลิกของตนในฐานะชาติ ฉะนั้นเป็นหน้าที่ของ
ท่านทั้งหลายที่จะรักษามันไว้ให้คงอยู่ ถ้าช่วยกันทำด้วยความตั้งใจแล้ว เชื่อว่าประชาชน
ทั้งหลาย เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีความสามารถก็จะร่วมแรงหนุนรัฐบาลให้อยู่ และให้สามารถ
ปฏิบัติ ไม่มีการขัดข้อง หรือมีการแก่งแย่ง หรือมีการแก่งแย่งที่จะให้การทำงานนี้เสียผลไป
นอกจากผู้ที่ยากที่จะให้บ้านเมืองประเทศชาติแตกสลายไปเพื่อประโยชน์ซึ่งไม่ใช่ไทย
ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ทำตามปณิธานที่ได้ตั้งไว้ในใจก่อนที่จะเป็นรัฐมนตรีด้วยซ้ำ
ให้แน่นแน่ และปฏิบัติตามด้วยความมั่นใจ

ขอท่านทั้งหลายจงประสบความสำเร็จ และมีกายใจเข้มแข็ง แข็งแรง สามารถ
นำความเจริญมั่นคงมาสู่ประเทศ